

ประเด็นที่
น่าสนใจเป็น
พิเศษ:

- ชมรมUBU BB
GUN CLUB ได้
รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ4
- รับสมัคร นศท.
- QR Code ข้อมูล
กำหนดของ
สนท. ค. เตรียม
ความพร้อมฯ



18 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย **รองศาสตราจารย์ณรงค์ ชีระวัฒน์สุข** อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา พร้อมใจประกอบพิธีอัญเชิญองค์ท้าวพระพรหม เคลื่อนย้ายจากตึกสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) นำไปประดิษฐาน ณ สถานที่ที่ตั้งเดิมศาลพระพรหม บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ภายหลังจากมหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ โดยมี **หม่อมพวหมทนต์ชูชวล บุญองจก** จากวิทยาลัยหม่อมพวหมทนต์เข้ตะวันออก นำประกอบพิธี

องค์ท้าวพระพรหม ที่ประดิษฐาน ณ ศาลพระพรหม ปัจจุบันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาว ม.อุบลฯ เป็นขวัญกำลังใจในการเรียนการทำงาน สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ความรักความสามัคคี แก่บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาโดยตลอด

ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48/2565

23 พฤษภาคม 2561 ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการประสานจากกาวกีฬาแห่งประเทศไทย ในการจัดประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48/2565 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรรณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วทางคณะกรรมการได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อตรวจสอบสภาพสนามแข่งขันที่กำหนดใช้ในการจัดการแข่งขัน โดย สโมสรกีฬากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เป็นหนึ่งในสนามที่รับการเข้าสำรวจ เพื่อคัดเลือกใช้ใน พิธีเปิด-ปิด แห่งที่ 1 พร้อมสโมสรแข่งขันกีฬาซูโม่ สระว้ายน้ำยอดศรีนครินทร์ สโมสรกีฬาบาสเกตบอล และเทนนิส ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48/2565

โดยมี **อาจารย์ทรงพล อินทเคียร** รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำ บุคลากร สำนักงานพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ นำคณะกรรมการลงพื้นที่สำรวจสนามกีฬาสถานที่จัดการแข่งขันและพิธีเปิด-ปิด เพื่อพิจารณาต่อไปทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 จะรวบรวมข้อมูลจากการประชุมและลงสำรวจพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี อุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ต่อไป



บุคลากร สพน. ม.อุบลฯ เข้าร่วมอบรมด้านทฤษฎี “เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”

23 พฤษภาคม 2561 บุคลากรสำนักงานพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม “เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 428 คน ได้รับเกียรติจาก นายราชัย อัครวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และอดีตประธานกรรมการด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษครั้งนี้ เพื่อการเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรม การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้มองเห็นว่าการกระทำการทุจริตเป็นเรื่องที่น่าละอาย หากพบเห็นว่ามีผู้กระทำการทุจริตภายในหน่วยงาน ต้องไม่ลังเลที่จะร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลให้แก่หน่วยงานตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญกับการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรม การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของบุคลากร และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ เพื่อให้ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่นร่วมกัน



ชมรม UBUN BB GUN CLUB ใ้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

ชมรม UBUN BB GUN CLUB เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมมอบถ้วยรางวัลจากการแข่งขัน ASTG Thailand tournament 2018 สนามที่ 2 ณ สนามมิตรภาพ ขอนแก่น ทางชมรม UBUN BB GUN CLUB ได้ทำการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในรุ่นมือสมัครเล่น(Division2) ในระดับที่สูงกว่าเดิม จำนวน 3 ทีม (จากเดิมที่เคยส่ง เป็นประเภทมือใหม่ (Division3) ประกอบด้วยทีมชายล้วน ทีมผสม ทีมหญิงล้วน ซึ่งการแข่งขันเป็นอย่างคึกคักเนื่องจากมีนักกีฬาที่ความสามารถจากหลากหลายจังหวัดทำให้นักกีฬาของชมรมต้องรอบคอบมากในแต่ละการแข่งขัน ซึ่งผลสรุปทางชมรมUBUN BB GUN CLUB ได้รางวัลชมเชย (รองชนะเลิศอันดับ4) จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด20ทีม



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ประจำปีการศึกษา 2561

- ชั้นปีที่ 1- 3 รับสมัครวันนี้-31 พฤษภาคม 2561
- ชั้นปีที่ 4-5 รับสมัคร 1 มิถุนายน-20 กรกฎาคม 2561

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา



ข้อมูลการนำเสนอ
โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย (ทุนการศึกษา กยศ. แหวนว กิจกรรรมนักศึกษา กีฬา วินัยนักศึกษา) สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 19 มิ.ย.-17 ก.ค.61

สำนักงานพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสดมหารค์

ตำบลเมืองศรีโค อำเภอวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี 34190

บรรณาธิการ : ปุณชรัสมิ์ ธนภูมิศิริพงษ์

อีเมล : puncharat.t@ubu.ac.th

โทรศัพท์: 045-353-091

“เป็นหน่วยงานที่พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคกลุ่ม

สวัสดีค่ะ สหชน.นวิศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 สำนักงานพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ ชึ่งมุ่งมั่นดำเนินการตามภารกิจ และงานที่ได้มอบหมาย เพื่อพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ เช่นเคย ผู้อ่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ทั้ง เว็บไซต์สำนักงานพัฒนานักศึกษา หรือ fanpage FB : www.facebook.com/officersstudentubu อช่าลิ้มติดตามและแวะทักทายกันด้วยนะคะ



“ทำบุญ แม้ไม่มีคนเห็น ก็เป็นบุญ”

“บก.คนเดิมจ้า”

<http://www.ubu.ac.th/web/student>



www.facebook.com/officersstudentubu



งานนี้ฟรี!!!

โครงการจัดอบรมเตรียมสอบ UBU-TEST ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี



จัดโดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร 045353038 FB: UBU.inter

ขอบคุณภาพ/ข่าว : เว็บไซต์ ม.อุบลฯ และงานประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ

เชียร์ 2 นศ.ม.อุบลฯ



“โบว์-สุพัตรา” “มิน-ปฎิมาภรณ์”
Miss Universe Thailand 2018